

CÔNG TÁC TUẦN 3 TỪ 16/9/2024 – 22/9/2024

Công tác trọng tâm:

- * Toàn trường thực hiện TKB chính khoá theo kế hoạch dạy học của các tổ/nhóm chuyên môn.
- * BGH tổ chức một số cuộc họp theo quy định và họp triển khai công tác theo chuyên đề.

Thứ/ ngày	SÁNG		CHIỀU	
	Người trực	Công việc	Người trực	Công việc
Thứ 2 16/9	BGH	<p>Khởi sáng học chính khoá theo TKB</p> <p>* Tiết 1: Tập trung tại sân trường theo đơn vị lớp</p> <p>* 7h00 – 7h10: Chào cờ, hát quốc ca (GVCN cử 2 HS đi sớm lấy ghế cho lớp trước 6h50)</p> <p>- BGH nhắc nhở một số công việc và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.</p> <p>* 7h10 – 7h55: Trải nghiệm - Hướng nghiệp Nội dung: Tuân thủ kỷ luật, quy định của nhóm, lớp, trường, cộng đồng. Người thực hiện: Đại diện BGH</p> <p>* 9h00: BGH họp với bộ phận hành chính</p> <p>- BGH duyệt kế hoạch của từng bộ phận hành chính</p> <p>- Địa điểm: Phòng truyền thống</p>	BGH	<p>Khởi chiều học chính khoá theo TKB</p> <p>* 14h30: Gặp mặt Đoàn Sinh viên Thực hành kỹ năng giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội Địa điểm: Hội trường Thành phần: BGH, GVHD, Đoàn SVTT</p> <p>* Tiết 5: Tập trung tại sân trường theo đơn vị lớp</p> <p>* 16h35 – 16h45: Chào cờ, hát quốc ca (GVCN cử 2 HS xuống sớm lấy ghế cho lớp trước 16h35)</p> <p>- BGH nhắc nhở một số công việc và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.</p>

				<p>* 16h45 – 17h20: Trải nghiệm - Hướng nghiệp</p> <p>Nội dung: Tuân thủ kỷ luật, quy định của nhóm, lớp, trường, cộng đồng.</p> <p>Người thực hiện: Đại diện BGH</p>
<i>Thứ 3</i> <i>17/9</i>	BGH	Khởi sáng học chính khoá theo TKB	Tuyệt	Khởi chiều học chính khoá theo TKB
<i>Thứ 4</i> <i>18/9</i>	BGH	<p>Khởi sáng học chính khoá theo TKB</p> <p>* Tiết 4,5: BGH họp cùng Chi đoàn giáo viên và các GV phụ trách các Câu lạc bộ</p> <p>Địa điểm: Phòng Truyền thống</p> <p>* Tiết 4,5: Họp tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nội dung: Theo kế hoạch tổ/nhóm chuyên môn - Địa điểm: Theo vị trí các lớp học được phân công hoặc các vị trí có camera giám sát. 	BGH	Khởi chiều học chính khoá theo TKB
<i>Thứ 5</i> <i>19/9</i>	Tr Hà	Khởi sáng học chính khoá theo TKB	Tr Hà	Khởi chiều học chính khoá theo TKB
<i>Thứ 6</i> <i>20/9</i>	BGH	Khởi sáng học chính khoá theo TKB	Tr Hà	Khởi chiều học chính khoá theo TKB
<i>Thứ 7</i> <i>21/9</i>	Tuyệt	Khởi sáng học chính khoá theo TKB	Tuyệt	Khởi chiều học chính khoá theo TKB

CN 22/9	BGH			

Ghi chú:

- Lịch công tác này có thể sẽ **điều chỉnh, bổ sung** khi có các nhiệm vụ phát sinh, công tác chỉ đạo của Sở GDĐT, Thành phố.